
บันทึกการประชุม
คณะอนุกรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศทั้งในและตางประเทศ

ในคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
สภารางรัฐธรรมนูญ

คร้ังท่ี ๖
วันจันทรท่ี ๒ เมษายน  ๒๕๕๐

ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓

อนุกรรมาธิการผูเขารวมประชุม คือ
๑. รองศาสตราจารยนครินทร เมฆไตรรัตน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒. นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ อนุกรรมาธิการ
๓. นายวรพจน วงศสงา อนุกรรมาธิการ
๔. ผูชวยศาสตราจารยพินัย ณ นคร อนุกรรมาธิการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยวีรวัฒน จันทโชติ อนุกรรมาธิการ
๖. นางคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม  คือ
๑. รองศาสตราจารยมานิตย จุมปา (ลาการประชุม)
๒. นายสุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน (ลาการประชุม)
๓. ผูชวยศาสตราจารยศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย (ลาการประชุม)
๔. นายสัตยะพล  สัจจเดชะ (ลาการประชุม)

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา
เมื่อคณะอนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาว

เปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม
๑. ประธานคณะอนุกรรมาธิการแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้ไดดําเนินการจัดทํา 

Website เสร็จแลว และไดเผยแพรโดยใชพื้นที่บางสวนของ Website ของสภารางรัฐธรรมนูญแลว โดย
มีการจัดรูปแบบเพื่อเผยแพรขอมูลของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้

๑.๑ รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของของตางประเทศ จํานวน ๑๐๐ ประเทศ
๑.๒ รายชื่อผลงานวิทยานิพนธเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ
๑.๓ ดานการประชาสัมพันธ ประกาศ ขาวสารตาง ๆ



๒

๒. ฝายเลขานุการ นํารายงานคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นขององคกรตาม 
รัฐธรรมนูญ เร่ือง สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการและรายงานผลการรับฟงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๑ และรายงานความคืบหนาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญประสานการมีสวนรวมและการประชามติ เพื่อนําเขาที่ประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ โดย
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ขอใหคณะอนุกรรมาธิการวิเคราะหและสรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะในทางวิชาการเกี่ยวกับขอมูลที่
ไดรับจากคณะกรรมาธิการชุดตาง ๆ และนําเขาที่ประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจราง
รัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ในวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๐ เพื่อให
คณะกรรมาธิการไดพิจารณา

๓. ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดขอใหคณะอนุกรรมาธิการไดรวมกันสรุปผลการ
สัมมนาทางวิชาการเพื่อเสนอตอคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและราง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุม คร้ังที่ ๕ วันจันทรที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ โดย

มีการแกไขและเพิ่มเติม ดังนี้
หนา ๕  บรรทัดที่ ๗  ความเดิม การนําระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนมาใชในการ

เลือกตั้งป ๒๕๕๐ แกไข  เปน  พรรคการเมืองที่เปนประชาธิปไตย
เพิ่มเติมขอความในหนาที่ ๔ ดังนี้
การเลือกตั้งแบบผสม เปนระบบการเลือกตั้งที่มีการผสมผสานระบบการเลือกตั้งแบบ

เสียงขางมาก และระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวน รวมเขาดวยกัน

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองท่ีพิจารณา
๓.๑ สรุปผลการสัมมนา

ประธานคณะอนุกรรมาธิการกลาวตอที่ประชุมวา จะทําหนังสือเพื่อเสนอตอ
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
พิจารณาเพื่อเสนอใหกับคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เร่ืองขอเสนอใหมีการพิจารณาเลือกตั้ง
ระบบสัดสวนสําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากเปนระบบที่เสื่อมความนิยมลงไปในประเทศ
ตาง ๆ รวมทั้งสหราชอาณาจักร ซ่ึงเปนแมแบบ เพราะเปนระบบที่กอใหเกิดความแตกแยกเกิดระบบ
เผด็จการ และเกิดการบิดเบือนคะแนนเสียงของประชาชน เชน ไดรับคะแนนเสียงเพียงรอยละ ๓๐ ของ
ประชาชนทั้งประเทศ แตสามารถครองที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรไดมากถึงรอยละ ๗๐ เปนตน



๓

ฉะนั้น การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะยังคง
การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากเพียงอยางเดียว จึงเปนเรื่องที่ไมเหมาะสมกับยุคสมัยและไมสามารถแก
ไขปญหาที่เปนผลกระทบตอเนื่องจากปญหาระบบเสียงขางมากของประเทศไทยได

๒. การเลือกตั้งในระบบสัดสวนเปนระบบที่มีความกาวหนาและมีความเปน
ประชาธิปไตยมากที่สุด อีกทั้งเปนระบบที่ชวยใหเกิดความสมานฉันท ทําใหทุกคะแนนเสียงของ 
ประชาชนมีคา และแกไขปญหาการเมืองของประเทศไทยได

จึงมีความเห็นวา การเลือกตั้งระบบสัดสวนสามารถนํามาใชได ๒ ลักษณะ
(๑) เปนระบบสัดสวนโดยใหประชาชนออกเสียงได ๒ ทาง (กา ๒ เบอร) คือ ๑ 

คะแนนเลือกคนในเขต และ ๑ คะแนนเลือกพรรค
(๒) เปนระบบสัดสวนโดยใหประชาชนออกเสียงได ๑ ทาง (กา ๑ เบอร) คือ

เลือกคนในเขตเทานั้น แตในชั้นของการนับคะแนน จะมีการนําคะแนนบุคคลใหกับพรรคการเมืองที่ตน
สังกัด

ทั้งนี้จะไดแนบเอกสารเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง และสรุปผลการสัมมนาแนบ
ทายหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาดวย

นางมาลินี  สุขเวชชวรกิจ  อนุกรรมาธิการ กลาวตอที่ประชุมวา สมาชิกวุฒิสภา
ตองมาจากการเลือกตั้ง จะสรรหาแตงตั้งก็ไดแตตองใหประชาชนเปนผูตัดสินเพื่อสะทอนความเปนผู
แทนของประชาชน และสืบเนื่องจากการสัมมนาทางวิชาการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ 
สรุปความคิดเห็นจากการสัมมนาไดดังนี้

นายชุมพล ศิลปอาชา  มีความเห็นวา สมาชิกวุฒิสภาควรมาจากการเลือกตั้ง 
เพราะการเลือกตั้งจะรับผิดชอบตอประชาชนมากกวา สมาชิกวุมิสภาที่มาจากการแตงตั้ง ซ่ึงจะถูก 
ครอบงําจากฝายบริหารไดงาย

นายดํารง พุฒตาล มีความเห็นวา ควรใหมีการเลือกตั้งครั้งหนึ่งกอน จากนั้นจึง
พิจารณาวา สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งนั้นยังขาดในสาขาใด จากนั้นใหแตงตั้งสายอาชีพที่ขาด
ไปอีกครั้งหนึ่ง

ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย มีความเห็นวา สมาชิกวุฒิสภาควรมา
จากการเลือกตั้ง และมาจากการสรรหาแตงตั้ง เพื่อลดความเปนการเมือง ซ่ึงจะไดทําหนาที่ไดเต็มที่

นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร มีความเห็นวา สมาชิกวุฒิสภาตองมาจากการ 
เลือกตั้งเพื่อสะทอนความเปนตัวแทนประชาชน

นายวรพจน วงศสงา อนุกรรมาธิการ กลาวตอที่ประชุมวา สมาชิกวุฒิสภาที่มา
จากการเลือกตั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้ง แมคุณภาพสวนบุคคลของ
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง จะดอยกวาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้ง แตความเปนผูแทน
ของประชาชนมีมากกวาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้ง ดังนั้นควรใหมีการเลือกตั้ง



๔

นางคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อนุกรรมาธิการ กลาวตอที่ประชุมวา ควรใหมีการเลือก
ตั้ง เพราะสะทอนความเปนผูแทนของปวงชน เพราะภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย คือ การกลั่นกรอง
ตรวจสอบกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย เพื่อถวงดุลและสะทอนอํานาจของ
ความเปนผูแทนของประชาชนอยางแทจริง

ผูชวยศาสตราจารยพินัย ณ นคร อนุกรรมาธิการ กลาวตอที่ประชุมวา เห็นวา
สมาชิกวุฒิสภาควรมาจากการสรรหาแตงตั้ง เพราะสามารถตรวจสอบและถวงดุลกฎหมายไดอยางมี 
คุณภาพ แมสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาแตงตั้งจะมิไดมาจากการเลือกตั้งก็ไมขัดกับความเปน
ประชาธิปไตย

๓.๒ จัดทําเอกสารทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณายกรางรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการกลาวตอที่ประชุมวา การจัดทําผลงานทางวิชาการ 

หัวขอ “ที่มาและอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา” ควรใหมีผูเขียนผลงานทางวิชาการที่ใหความเห็นได
ทั้ง แบบสรรหาแตงตั้งและแบบการเลือกตั้ง และมีมุมมองที่หลากหลาย เพื่อใหไดผลงานทางวิชาการที่
มีคุณภาพ

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมอนุกรรมาธิการเห็นชอบใหรองศาสตราจารยมานิตย จุมปา
เปนผูเขียนผลงานทางวิชาการหัวขอ “ที่มา และอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา”

๓.๓ สรุปผลการพิจารณาในการใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะทางวิชาการ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาในการใหความเห็นในทางวิชาการ 

เกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไดรับจากคณะกรรมาธิการวิสามัญประสานการมีสวนรวมและการประชามติ 
คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมประชาชน ๔ ภาคและคณะกรรมาธิการการรับ
ฟงความคิดเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญ

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเห็นชอบดังนี้
๑. มอบหมายใหนางคนงึนจิ ศรีบวัเอีย่ม เปนผูสรุปความคดิเหน็ และวเิคราะหขอมลู

ที่ไดรับจากคณะกรรมาธิการวิสามัญประสานการมีสวนรวมและการประชามติ และ คณะกรรมาธิการ
รับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมประชาชน ๔ ภาค

๒. มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยวีรวัฒน จันทโชติ เปนผูสรุปความคิดเห็น 
และวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากคณะกรรมาธิการการรับฟงความคิดเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญ

และเสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศทั้งในและ
ตางประเทศเพื่อพิจารณาตอไป



๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ  (ไมมี)
เมื่อประชุมเปนเวลาพอสมควรแลวประธานคณะอนุกรรมาธิการ กลาวขอบคุณ 

ผูเขารวมประชุมและกลาวปดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา
นายนิพนธ เล็กใบ
นิติกร ๓ สํานักกรรมาธิการ ๓
ผูจดบันทึกการประชุม
นายอรุณ ลายผองแผว
ผูอํานวยการกลุมงานคณะกรรมาธิการ
การอุตสาหกรรม
ผูตรวจบันทึกการประชุม

ทมิตา/พิมพ


